

Ra mắt Ban Chấp hành mới của Hội đồng Hòa bình thế giới

12:55 25/11/2022

Tác giả: Nguyễn Hợi

Ông Pallab Sengupta, Tổng Thư ký Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ, đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới nhiệm kỳ mới bắt đầu từ năm 2022. Đồng thời, ông Athanasios Pafilis tiếp tục được Ban Chấp hành bầu làm Tổng Thư ký, ông Iraklis Tsavdaridis được bầu làm Thư ký Thường trực.



Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 40 thành viên.

Sau 4 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, chiều 24/11, tại Hà Nội, Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 40 thành viên.

Theo đó, với sự đồng thuận tuyệt đối, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu ông Pallab Sengupta, Tổng Thư ký Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ, làm Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới nhiệm kỳ mới bắt đầu từ năm 2022. Đồng thời, ông Athanasios Pafilis tiếp tục được Ban Chấp hành bầu làm Tổng thư ký, ông Iraklis Tsavdaridis được bầu vào vị trí Thư ký Thường trực Hội đồng Hòa bình thế giới.

Ban Chấp hành cũng bầu nhân sự cho 5 vị trí Phó Chủ tịch đại diện cho các khu vực, gồm: Hội đồng Hòa bình Mỹ (châu Mỹ), Ủy ban Hòa bình Việt Nam (khu vực châu Á - Thái Bình Dương), Hiệp hội bảo vệ hòa bình, đoàn kết và dân chủ (Trung Đông), Liên đoàn Hữu nghị và Đoàn kết Nhân dân Angola (châu Phi), Phong trào Hòa bình của Séc (châu Âu).

Ngoài ông Athanasios Pafilis (Hy Lạp) và ông Iraklis Tsavdaridis (Hy Lạp), Ban Chấp hành cũng bầu thêm 11 thành viên của Ban Thư ký. Những thành viên này đến từ: Viện Hữu nghị Nhân dân Cuba (ICAP); Hội đồng Hòa bình & Hợp tác Bồ Đào Nha (CPPC), Ủy ban Hòa bình & Đoàn kết Palestine, Tổ chức Hành động đoàn kết hòa bình Nam Phi, Hội quốc tế Luật sư Dân chủ (IADL) Nhật Bản, Trung tâm Quốc phòng đoàn kết và hòa bình của Brazil, Hội đồng Hòa bình Mỹ, Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal, Hội đồng Hòa bình Cộng hòa Síp, Hội đồng Hòa bình Quốc gia Syria, Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Sudan. Như vậy, Ban Thư ký nhiệm kỳ mới gồm 13 thành viên.

Ông Pallab Sengupta, tân Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới, sinh ngày 14/1/1950 tại Ấn Độ, là người có tình cảm đặc biệt với đất nước Việt Nam. Suốt những năm tháng hoạt động cách mạng, dù ở bất kỳ cương vị nào, ông Pallab Sengupta đều ủng hộ Việt Nam. Đặc biệt, trong thời gian hoạt động với tư cách là lãnh đạo của các tổ chức sinh viên và thanh niên quốc tế, ông Pallab Sengupta đã có nhiều nỗ lực và cố gắng để giúp đỡ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam.

Với vị trí là Tổng Thư ký của Tổ chức đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO), ông Pallab Sengupta đã dành nhiều hoạt động của AIPSO để hướng tới Việt Nam, như phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đoàn kết, hữu nghị, tăng cường hiểu biết giữa Nhân dân hai nước về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ của các hội nghị, mạng lưới Nhân dân đa phương.

Năm 2017, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của nước CHXHCN Việt Nam cho ông Pallab Sengupta. Phần thưởng này là sự tôn vinh và ghi nhận những đóng góp tích cực của ông Pallab Sengupta vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Theo dangcongsan.vn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/ra-mat-ban-chap-hanh-moi-cua-hoi-dong-hoa-binh-the-gioi>